

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๖๔๓/๕๗-๖๐
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอการประชุม สปก.พม. ทุกวันจันทร์ ในรูปแบบการนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ	ทุกหน่วยงาน
	๒. จากการนำเสนอข่าว /สถานการณ์ข่าว กรณีผู้ประสบปัญหาทาสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ตามบทบาทภารกิจ พม. <input checked="" type="checkbox"/> ๒.๑ กรณี เด็กแว้น ๓๓ ราย ที่ จ.กาฬสินธุ์ ๒.๒ กรณีคนไร้บ้าน เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน <input checked="" type="checkbox"/> ๒.๓ กรณีเด็กไทย ๔.๐ ๒.๔ กรณีผู้เกษียณอายุประสงค์เข้าทำงาน ๒.๕ กรณี นรม.กล่าวใน "รายการเดินทางประเทศไทย" เรื่อง การต่อต้านภัยการค้ามนุษย์	ทุกหน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> สป./ดย. สป./พล <input checked="" type="checkbox"/> ดย. ผส. สป.
	๓. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ รว.พม. ได้ลงพื้นที่และเป็นประธานพิธีลงเสาเอกก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่/การส่งมอบโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา ปากช่อง และการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อนและดำเนินงานเรื่องบ้านของ พม. อย่างต่อเนื่อง และสรุปรายงานภาพรวมทั้งหมด เสนอ ครม.ทราบต่อไป	กคช./ พอช.
	๔. วันอาทิตย์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๐ ปพม. เปิดการสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันสตรีและครอบครัว" ณ จ.เชียงราย ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป	สค.
	๕. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๕.๑ วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นรม. เป็นประธาน งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ "ประชารัฐ ร่วมใจ ด้านภัยการค้ามนุษย์" ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย รว.พม.จะเดินทางไปถึง เวลา ๑๒.๔๕ น. ๕.๒ การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ - วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ การประชุม กผส. โดยมี ร.นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน - ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง - ประชารัฐร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง ฯลฯ ๕.๓ การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ - สืบเนื่องจากการจัดงานคอนเสิร์ต "S2S : Light of Love" ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี การบริหารจัดการนักร้องผู้พิการ มีศูนย์สร้างอาชีพ และเตรียมการนำเสนอในที่ประชุม กพช. ครั้งต่อไปด้วย - โครงการพัฒนาครูฝึกและจัดหาสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ขอให้ประชุมหาข้อสรุป เพื่อดำเนินการในกระบวนการต่อไป - โครงการโรงเรียนคนพิการ ศูนย์สร้างอาชีพคนพิการ <input checked="" type="checkbox"/> ๕.๔ การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน - โครงการประชารัฐเพื่อสังคม เพิ่มทักษะชีวิตเยาวชน ปีที่ ๑ - การจัดระเบียบหอพัก - ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน - การประเมินผลการสงเคราะห์ดูแลเด็กและเยาวชน โดยการนำเสนอกรณีเด็กในความอุปการะ ของ พม. ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอ โดยจัดลำดับความสำคัญการนำเสนอ /ชัดเจน และกระชับ	สป. ผส. ทน.ผด.ธนาภรณ์ฯ พก. <input checked="" type="checkbox"/> ดย.

(Handwritten notes and signatures)
 2.1 มอช กคช. 2-3 บจก กพช. (เป็นตัวแทน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
 (นางสาวศศิณช บัญอำไพ)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐
 (นายอรรถ หนอง
 ๐๖๒)
 ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐